



## สรุปการลงพื้นที่

### โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง (จังหวัดปทุมธานี)

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ร่วมกิจกรรม “สามโคก: ปันสุข” มอบชุดนักเรียนให้น้อง (ครัวเรือนด้อยโอกาส) และกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนปลูกพืช ปลูกผักสวนครัวปลอดภัย

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี นายไพโรจน์ พ่วงทอง นายประมาธ สว่างญาติ นางสุนี จึงวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกิจกรรม “สามโคก: ปันสุข” มอบชุดนักเรียนให้น้อง (ครัวเรือนด้อยโอกาส) ซึ่งคณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 131,309 บาท เพื่อจัดหาชุดนักเรียนมอบให้นักเรียน (ครัวเรือนด้อยโอกาส) จำนวน 611 คน จาก 22 โรงเรียนในอำเภอสามโคก โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และนางสาวฉันทนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคิยาราม ให้การต้อนรับ

คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้รับชมการแสดงแอโรบิคแดนซ์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคิยาราม พร้อมมอบเงินรางวัลให้นักเรียน จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้มอบชุดนักเรียนให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม จำนวน 15 คน โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคิยาราม ภาศิเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลคลองควาย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนปลูกพืช ปลูกผักสวนครัวปลอดภัย

โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน เป็นโครงการที่ต้องการสร้างความตระหนักรู้ ขับเคลื่อนและสร้างกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างกรมการปกครองและภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง สร้างค่านิยมให้เสียสละ มีจิตอาสา เอื้อเพื่อแบ่งปันผู้อื่น โดยอาศัยหลักการทรงงานและการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้กล่าวชื่นชมชาวอำเภอสามโคกที่มี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่งดงาม ประชาชนมีความร่วมมือร่วมใจที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความ เข้มแข็ง รักษาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดี สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ สามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน ได้เป็นอย่างดี ส่สนการปลูกพืชผักสวนครัวยังช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักพึ่งพาตนเอง ใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์

เด็กหญิงวราภรณ์ ผลละมุด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาที่ได้มามอบชุดนักเรียนให้น้อง ๆ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ทำให้น้อง ๆ ได้มีชุดนักเรียนใหม่ และนางสาวเมวิภา สอาดสิทธิ์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้ขอบคุณ คณะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้สนับสนุนเงินเพื่อจัดซื้อชุดนักเรียนให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภอสามโคก เป็นการ ช่วยผู้ปกครองบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ



-----